



Thư - Tín

* Bác XUÂN DÂN Canada

Tôi sang Pháp kỹ rồi không được việc gì nhiều (ngoài thăm con cháu bạn bè...) vì Tôi định để lãnh tiền Seconts mà Tôi đã nộp đón năm 1977, nhưng nay Tôi đã thành Canadien rồi, mà Canadien thì không được Carte Sejour bên đó, thành ra không được. Trong các Anh Em mới sang Pháp, Tôi có gặp vài Anh như Anh Phan-lac-Vi, khoa dân Anh và Hoàng-minh-Man (hiện nay đang ở Canada). Anh Man sau Tôi vài nam, Tôi có cho Anh ấy địa chỉ của Anh để xin "La thu AHCC", chắc sẽ có thư sang Anh (địa chỉ Ông Man ghi ở trang bổ túc địa chỉ)

-0- Xin cảm ơn Bác đã gửi CP và thơ thăm, nghe Bác qua Pháp không được khỏe nay về Canada dùng thuốc bắc và đã bình phục, xin Kính chúc Bác sức khỏe dồi dào để qua thăm Anh Em ở Mỹ một chuyến như Bác dự định. La thư xuân Chung Tôi sẽ gửi đến Bác Man.

* Anh NGUYEN-KIM-CHI Ohio

Tôi làm ở City gần 3 năm rồi, nói đến đổi đổi, lớn tuổi rồi nghe nói ngán quá. Chúc vụ thi cử City Engineer chủ có gì cao nữa mà lên, trừ Ông Mayor và Service Director, không còn chức gì khác. Tôi sẽ ráng viết gì cho La thư AHCC sau.

-0- Di tản đến một City xứ Hoa-Kỳ ăn nhờ ở đậu mà làm Xếp người ta rồi Anh qua thật có chí và may mắn; nếu công việc làm bình thường thì ít ai đặt vấn đề đổi đổi đi đâu khác mà làm gì, trừ khi vì lý do sức khỏe không thích hợp cho một vùng nào đó thôi. Anh gắng viết bài cho số tôi, bài của Anh nói về công việc của Engineering Depart. City thì còn ai biết rành hơn Anh nữa và có thể giúp ích cho Anh Em nhiều.

* Anh MANH-HOAN California

Chị Duòng-bảo-Quán có đến thăm chúng Tôi, đã nhận được Lá thư số 18 và tỏ ra hoan nghênh tình đồng-nghiệp Công Chánh và nhan thay La Thu có nhiều mục có ích. Vậy xin Anh vui lòng tiếp tục gửi Lá thư AHCC cho Chị Quán theo địa-chỉ ghi trong Lá thư số 18.

-0- Anh Quán đã qua đời, gia-dình Anh Quán vẫn là gia-dình Công-Chánh của chúng ta, Lá thư AHCC sẽ được tiếp tục gửi đến cho gia-dình Anh Quán cũng như những sự chỉ dẫn giúp đỡ gì cần thiết khi Chị Quán và các cháu cần đến.

Thư riêng và đề nghị của Anh, Chúng Tôi xin đồng ý và ghi nhận.

* A. BUI-THANH-DUONG Md

Vừa rồi Anh Bửu Hạp di Hoa-thịnh-Dôn, Tôi có gặp và trao chuyện với Anh Hạp về lá thư AHCC... Tôi vào đất Mỹ đã đúng 1 năm, học thêm Anh-văn và chuẩn bị thi EIT, PE và ghi học MS ... Tuy-nhiên đã lớn tuổi rồi nên cũng không hăng hái cho lắm.

-0- Anh sinh 1931, tuổi đầu đã lớn lắm, gắng học hỏi được chút nào để có job khả quan thì học, đầu có học để làm quan làm gia gì mà ngại. Nghe Anh Em ở vùng DC. sẽ tổ chức họp dịp Tết, Anh gắng học đi và nhớ viết bài về cho Lá thư.

* Anh HOANG-NGOC-AN La. (1930)

Gia-dình Tôi đã di-cử xuống New Orleans từ July 79 và Tôi đã được Tiểu Bang Louisiana cho thi PE ngay và cũng rất may mắn là đậu ngay. Riêng Tôi vì còn phải đi học thêm, nên bận quá sá! không viết được bài mới nên lấy tạm bài cũ gửi Anh để xem chòi và tùy-nghĩ cho đăng vào Lá thư. Kèm đây là cheque \$20 ủng hộ Lá thư

-0- Đến ngũ tuần mà làm nên khoa-bảng(pe) là giỏi lắm rồi đáng cho các bạn trẻ noi theo. Anh gửi bài đăng vào Lá thư, lại gửi tiền ủng hộ là quý hóa lắm- và cũng là độc-đáo cho ý nghĩa Lá thư Công chánh của mình. Bỏ cả công lẫn của để xây dựng tỉnh Ai-Huỳnh, không như thường tình, viết

6
bãi cho báo để có tiền nhuận bút hay vì một mục đích riêng tử nào khác

* Anh BACH-VAN-HA (Wisconsin)

Người Việt Nam ở Madison rất ít, ai hữu Công Chánh ở đây chẳng có ai
Xem Lá thư AHCC số 18, Tôi được biết Anh có tổ chức Picnic ở Costa Mesa
có đồng Anh Em đủ và Anh Em sẽ phụ trách Lá thư số 19... Xin hoan nghênh
các Anh và gửi đến các Anh \$10 để ủng hộ Lá thư AHCC.

-0- Đã có thư cho Anh, có dịp Anh về Cali. thăm và xem tình hình công
việc ở đây để khi thấy ở Visc. lạnh không chịu nổi thì đi cu về miền
Tây cho ấm áp.

* Anh TRUONG-VAN-THUAN Canada.

Đã gần một năm nay, qua xứ lạnh (Canada) ít thư tử cho Anh. Tủ hờ Tôi
đã nhận làm Chairman của cái Dept. về Applied Economico. Lâu lâu rảnh
xin Anh cho một vài tin tức Anh Em bên nhà, ở đây thật không biết gì hết.

-0- Lá thư AHCC số 19 sẽ được gửi qua cho Anh, và Anh sẽ có đây đủ tin
tức Anh Em. Mong Anh viết bài cho Lá thư kỳ tới, và thường xuyên liên lạc
với Lá thư và có dịp qua thăm CA một chuyến.

* Anh DAO-HUU-DINH Ks

Lâu lắm, từ lúc dọn nhà mất liên lạc với Anh Em, chẳng nhận được Lá thư
nào. Vậy nhân tiện đây, xin đóng góp \$20 vào quỹ báo CC. Mong rằng sợi
dây liên lạc này sẽ mãi mãi vững bền để nối tình thâm giao giữa Anh Em
Công-Chánh ở đất nước quá bao la rộng lớn này.

-0- Anh đổi địa chỉ mà quên cho ban phụ trách hay nên lá thư không đến
Anh. Mấy Anh liên lạc lại với lá thư, thì lá thư sẽ lại đến tận tay Anh.
Mừng Anh đã trở thành US Citizen và đã đậu EIT và PE; Việc lấy thêm
License PE ở CA Anh có thể làm được không khó.

* Anh TRAN-CAO-SON Grenoble-France

Nhận được AHCC số 18 với đây đủ danh sách các Ai Hữu và đã tìm được
người thân, xin thành thật cảm ơn các Anh.

-0- Về tin tức Anh Lê Minh Tri và các Anh Em khác ở Kieu Lộ, chúng tôi
nhờ các Anh Em KL sưu tầm và sẽ cho Anh biết sau. Trong thư Anh có nói
gửi ủng hộ Lá thư \$20, nhưng không thấy. Có lẽ gửi Aerograme nên Anh
không tiện kèm theo cheque.

* Anh LÊ-MÀU-ĐÀO Miami

Lưu lạc gần 6 năm nay, nhân chuyến ghé LOS Angeles thăm D.S Khiêm và
mộ ban Trần-huu Lai mới có được địa chỉ của Anh, mừng quá...

-0- Có nghe nói Anh ở Mỹ mà không biết ở đâu. Trong danh sách AHCC Tôi

vua ghi thêm địa chỉ Anh để liên lạc với Anh Em. Kinh nghiệm về nghề nghiệp trong công-ty của Anh như thế nào, Anh viết để giới thiệu cho Anh Em trên lá thư AHCC ký tới, biết đâu có thể giúp ích cho một số Anh Em đang tìm hiểu ngành kinh doanh của Anh.

* Anh HOANG-DINH-KHANG

... Chúng Tôi mới có cháu đầu lòng...

-0- Mừng Anh Chị sinh cháu gái đầu lòng trên đất Mỹ, tặng thêm dân số cho gia đình Công Chánh.

* Anh NGUYỄN-QUANG-CHUYÊN - Canada

Đã bỏ tục danh sách vệ năm sanh của Anh: 1932-4 cháu. Con trẻ trung, ngày nào muốn qua Cali. chàng được, Anh Chị gắng qua thăm xứ này một chuyến cho biết sự tình.

* Anh NGÔ-NAM

Tôi biết các Anh cố gắng nhiều, có thể nói là hy-sinh nhiều để nuôi dưỡng lá thư Công Chánh, vì nó đem lại tin-tức cần thiết cho Anh Em vừa mới tới Mỹ hay sắp tới Mỹ định cư. Tôi sẽ cố gắng viết bài gửi qua các Anh.

-0- Vùng Was. DC. nay có một số khá đông Anh Em (do 15-16 người). Nghe các Anh họp hôm 13/12, nếu có thể liên lạc với nhau để thành một nhóm Ai-Huê địa phương như Anh Em ở Houston, New Orleans thì quý-hóa lắm. Anh gắng xúc tiến việc ấy với Anh Em và có sinh-hoạt gì cho Lá Thư Công Chánh hay.

* Anh ĐOÀN-VAN-KIEU Pa.

Dec. 15, 1980.

Hân hạnh nhận được Thông-tử của Bộ, Trần-trọng Kính trình:

1-Có sản bưu-phiếu \$20.00 xin tham gia giúp Chị Nguyễn-thê-Diên bên nhà. Tôi có ý kiến là Chúng ta làm ổn, thì nên cố gắng làm cho trót, là nên mua hàng hóa (như vải may mặc, được phẩm thông dụng, bột ngọt vv...) gửi về. Như thế sẽ có lợi gấp 3 lần gửi tiền.

2-Bài vợ cho số 19 (Xuan Tân Dậu 1981), "Thiểm Ty" xin cam-kết cố gắng tôi đã đề-trình đến Bộ trước 10 Jan. 81 cho kịp lên khuôn và phát hành trước Tết.

3-Tình-cờ tìm được một số Ai-Huê:

1- Trần Phú Thọ (Thụy Cục Saigon)

6 Place General Leman 4000 Liege (Belgium)

Theo Tôi hiểu thì Anh Thọ đến Belgique cuối 1979. Tôi có tìm trong các bản liệt kê địa chỉ của Chúng ta, nhưng không thấy. Xin Bộ cho xét kỹ lại và bổ-túc.

2- Lâm Quang Hiến (Công Bình)

3142 Annandale Road Falls Church VA 220 42 - DT (703) 534-6907

Trong lúc chờ đợi, Kính đề nghị Bộ gửi gấp LT số 18 trước để Anh Em mừng

-0- Công Bình gốc Công Chánh nên thanh-thỏa những yêu cầu của Công Chánh Hoan ngành Ông Đ.T làm- Khí nào qua kinh-lý vùng CA thì cho biết để đón cho đúng nghi-lễ. Số tiền giúp gia đình Anh Diên, Tôi sẽ chuyển theo đề nghị của Anh.

* Anh TRINH THANH Indonesia.

"Tôi tên là Trinh Thanh, tốt nghiệp KSCC năm 1967, trước kia làm ở kiều-lộ, hiện đang ở trại ty-nạn Galang, Tôi mới đến đây ngày 14-11-80 và được thu của người bạn chỗ biết muốn tìm địa chỉ của các dân anh và bạn bè Công Chánh thì viết thư cho Lá thư Công Chánh của hội AHCC... Tôi chưa rõ gì về đời sống và việc ăn học ở Mỹ, do đó cần sự giúp đỡ của bạn bè thân thích và AHCC...

-0- Mừng Anh ra đi được bình an. Trong lá thư AHCC Anh có thể tìm được nhiều bạn bè thân để liên lạc và chỉ dẫn Anh những điều cần biết. Khi nào rời khỏi trại, Anh thông báo cho Lá Thư biết địa chỉ mới. Địa chỉ hiện tại của Anh đã ghi trong phần địa chỉ của lá thư này. Chúc Anh may mắn.

Anh TRẦN DĂNG KHOA Melbourne

...Hội còn ở trại ty nạn Leamsing-Thái Lan, Anh Ph.-d-T. có đưa cho, muốn Lá Thư Công Chánh do các bạn Công Chánh biên soạn, xem báo Tôi có cảm tưởng như gần gũi lại với bạn bè đồng-nghiệp và rất mừng khi được biết mặc dù gia đình Công Chánh chúng ta đã bị phân tán từ sau ngày 30-4-75, các bạn Công Chánh VN tại Mỹ để tạo được nhiều cơ-hội sinh-hoạt khá thường xuyên trong tinh thần AHCC, thân ái và vui nhộn như ngày xưa còn ở quê nhà...

-0- Lá thư số 19, và tiếp theo sẽ được gửi đến Anh. Mong Anh viết bài nói về chuyên bên Úc cho Anh Em rõ.

*

Tôi xin tự giới thiệu là một KSCC (Phú Thọ) ra trường năm 1968. Tôi đã rời VN ngày 4/6/80 đến Singapore cùng gia đình ngày 10/6 và đến Edmonton Canada ngày 10/11/80. Hiện nay Tôi làm việc cho Công Ty xây cất Simak, tại đây. Lúc còn ở VN, Tôi nghe bạn bè nói rất nhiều về hoạt động AH của Ông đối với anh em AHCC vượt biên, đến nay Tôi mới được Anh Lê thanh Trang diện thoại cho biết địa chỉ để liên-lạc. Nhân tiện xin Ông cho biết chi tiết, điều-lệ để nhập hội AHCC, cũng như đặt mua bản tin thường xuyên của Hội...

-0- Mừng Anh đã đi đến nơi đến chốn bình-anhạnh-chóng và đã có việc làm. Về hội AHCC ở đây Anh Em xem như một đại gia đình theo truyền thống Ai-Hữu ngày xưa và tiếp tục sinh hoạt để duy trì và phát triển tinh thần đồng-nghiệp, không chính thức lập lại một hội AHCC. Anh do trưởng Công Chánh đào tạo, lẽ tất nhiên Anh có thể gia nhập vào gia đình Công Chánh Lá Thư sẽ được gửi đến Anh, còn phần đóng góp ủng hộ cho Lá Thư thì tuy Anh ủng hộ bao nhiêu cũng được, bài vở nếu có thể, Anh viết gửi về cho Lá Thư càng tốt.

* Anh NGUYEN KIM BINH Canada.

...Về được miền ấm áp, nhiều bạn bè, đồng bào, cuộc sống chắc đỡ cô-quạnh, chúng tôi vẫn thêm theo gương Anh Chi, chưa biết lúc nào mới tỉnh được..

-0- Một số anh em cũng cảm thấy như Anh, nhưng quan trọng nhất cho mình là công ăn việc làm, nên cũng cần tính toán nhiều cho một cuộc di cư, đổi đời nữa.

* Chi DUONG BAO QUAN San Jose

...Nhờ Anh Chi chuyển lời Em cảm ơn các Anh Chị Ngõn, Anh Chi Đoàn trình

Giac ,Phan thanh Nguyen và Anh Chi Em khác mà Em chưa viết thư cảm ơn được...

-0- Tôi đã có chuyện lời cảm ơn của hi đến các Anh Em rồi-mặc dù Anh Quan đã qua đời,nhưng Anh Em vẫn xem gia đình Chi là gia đình Công Chánh,La Thu sẽ được gửi đến cho Chi và các cháu.

* Anh PHAN DINH TANG Louisiana.

...Nghe Anh nói với Trang là viết bài mau để ra La Thu AHCC trước Tết Trang nói Tôi viết mất bài, Tôi chẳng tìm ra gì hay, chỉ ghi qua những mẩu chuyện để giúp vui, viết câu thơ quá...Tôi rất tiếc là lúc mới đến không qua bên Cali. thậm Anh Em và mơ rộng tâm nhìn.Khi quyết định đến New Orleans thì đã trễ, phải nhận việc và làm luôn ở đây nên kết chân không đi đâu được nữa...Chúng tôi ở đây chỉ có 4 anh em hay lui tới với nhau, Trang, Banh, An và Tôi.Được đến đây gặp các Anh giúp đỡ sốt sáng nên cũng độ nhiều và vui hơn ...Tôi gửi lời thăm toàn thể Anh Em Công Chánh bên đó.

-0- Anh gửi bài cho La Thu là quý hoá, lại còn gửi thêm tiền cãng quý hoá để cho La Thu sống dài dài với Anh Em Công Chánh (như Anh đề nghị) thay vì "CC".Nghe Anh Em ở N.Orleans cũng gặp nhau và thoải mái cả cũng mừng,Anh Chi có dịp qua thăm Anh Em bên này một chuyến, ru Anh Chi Bành và An đi luôn.

* Chi TRAN DUC HUY Oregon

...Được hẳn hánh Anh T.T.N ghé thăm, trong câu chuyện nói về ban hữu, Chúng Tôi rất xúc động hoàn cảnh của Anh Chi Diên hiện ở bên nhà.Do đó Tôi có ý muốn gửi qua biếu Chi Diên và Anh Chi T.M.Châu cũng tán thành góp 100\$ để mua thuốc+quả.Nhưng Chúng Tôi không có địa chỉ và nhờ cậy vào Anh hoạ may mới có được địa chỉ chẳng, cũng như muốn thưa với Anh Chi ở dưới đó Anh Chi Em nào biết Anh Chi Diên gom góp biếu cho Chi Diên ít nhiều.Sự thật việc làm này cũng không được bao nhiêu nhưng để tỏ lòng chia xẻ của ban hữu và làm ấm lòng người nhận đôi chút.Việc gửi quà Tôi xin phân và sẽ tường trình sau...Tôi cũng rõ có nhiều bang hữu đang sống rất cam go nhưng biết Anh Chi Diên đang tai nạn,nên chỉ xin tỏ ý trong phạm vi nhỏ hẹp thân tình với Anh Chi Diên mà thôi...

-0- Chúng Tôi rất hoan nghênh ý kiến và việc làm của Anh Chi Huy cũng như Anh Chi T.M. Châu đã nghĩ đến đồng nghiệp đang đói khổ,làm nan.C Chúng Tôi đã gửi một số thư đến những Anh Em thân tình với Anh Chi Diên và đã có được một số Anh Em hưởng ứng giúp đỡ như Anh D.V., Kieu,V.V. Ngón,D.H., Quý,T.V. Tươi... đôi có được thêm sự giúp đỡ,Chúng Tôi sẽ chuyển số tiền lên cho Anh Chi để gửi về giúp Anh Chi Diên bằng cách nào tiện lợi nhất và sẽ tìm địa chỉ Chi Diên và cho Anh Chi hay.

* Anh LE THANH TRANG Louisiana

...Gần 6 nam nay rồi gặp lại ban bè,muốn ghé,nhất là khi thấy Anh Em và gia đình có được cuộc sống khá quan.Đền nay mà cấp giáo còn ở đây Anh đi,lâu quá, không đánh tennis mà bữa đó,làm luôn 3 sets đúng hết mười nói.Anh lúc này cũng còn "sure" lắm cho.Nhờ Anh chuyển lời Tôi thăm Anh Em.Hai ngày ở LA với vợ cũng và xin hẹn có ngày sẽ sang đó để "gõ".

-0- Anh Trang vừa qua thăm San Francisco và Los Angeles ,mọi nơi ở lại chơi với Anh Em vài ngày.Lâu nay Anh Em thường biết tài nghệ Anh Trang qua La Thu về nghệ tay trái của Anh,kỳ này vì thiếu dợt(van on vô luyện) nên hai nghệ tay trái đều làm ăn không khá,nghe tennis thì Anh Trang

đã nói rõ trong thư, Anh Em thử đoán xem nghề sau là nghề gì mà Anh Trang chưa chịu thua, hẹn qua "gõ" một dịp khác, (Bác Đ.T Cường chắc biết rõ khỏi phải đoán), Ngoài ra Anh Trang cũng phân năn là ở New Orleans, trước đây Anh là số 1 (trong số Ai-Huu Công Chánh) rồi từ từ tụt xuống số 2 khi Anh An đến, rồi xuống số 3 khi xếp Bành qua và đến nay, khi Ông Tổng Tăng đến thì bị đẩy xuống số 4. Anh Em thử đoán xem Anh Trang phân năn về chuyện gì, về lãnh vực nào mà Anh bị đẩy xuống dốc như vậy.

Cũng trong dịp này Anh Trịnh ngọc Răng ở O.K cũng qua CA, một công hai việc, đổi job và thăm Anh Em. Anh Răng, thì lại thành công về nghề tay phải (nghe CCh.), còn nghề tay trái, thì cũng chỗi tại từ thôi. Các bạn có biết Anh Răng đã thành công đến mức nào trong nghề CCh. không (xin đọc ở trang sau để biết rõ về Anh Trang và Anh Răng)

*** Anh LÊ PHÚ QUYÊN**

...sau đây Tôi xin kèm theo một chi-phiếu 20\$ để giúp gia-dình Anh Diên \$10. và 10\$ góp vào Lá Thư. Tôi gia-dình Anh Diên làm Anh đi, lúc Chúng Tôi còn ở Việt Nam, chi Diên vì quá thương chồng mà sinh mất trí ... Sau hết xin Anh chỉ dẫn về việc làm ở Cali. Anh xem có chỗ nào cần việc cho Tôi hay, trước sau gì gia-dình Tôi cũng dọn qua bên ấy...

-0- Cảm ơn Anh đã giúp gia-dình Anh Diên, mong các bạn thân tình của Anh Diên cũng giúp chi Diên chút ít. Về việc làm ở Cali cũng khá nhiều, không chỗ này thì chỗ khác, Anh nên về đây chơi thăm Anh Em một chuyến, nộp đơn vào nam ba nôi, thế nào cũng tìm được một việc.

*** Anh NGUYEN KIM CHI**

...Tôi có ý kiến là các bài trong số báo rồi rất hay và hữu ích, nhất là các bài về học thi, tìm việc, và sinh-hoạt ở My, Úc, v..v... Tôi thấy nhận xét của Anh Em rất tinh-tế, ý-kiến rất xác-thực và hữu ích chẳng những cho Anh Em mỗi tối mà cả cho Anh Em đã định cư lâu.

Các bài nói về sinh-hoạt từng vùng cũng rất hay và lý thú. Tôi đọc rất kỹ và vui-thích đó. Các bài về tiểu lâm Tau, Tây My, Kentucky, v...v... rất vui. Anh Em nên tiếp tục viết những miền sao đừng quá lộ-liếu là được (cần ghi chú cảm tuổi nào đọc như: "60 tuổi xin miễn đọc". Như vậy chắc thỏa mãn Ban Kiểm Duyệt rồi.

Tôi cũng xin Anh Em, nhất là Anh Em đã di Tĩnh, di rừng nhiều viết thêm các hồi ký hay tùy bút về các chuyện ở rừng, ở tỉnh, cao nguyên hoặc Miền Lao huyền bí, Trưng Sơn bí hiểm, động băng bình dị, xứ của ma thiêng nước độc hay xứ của cao dừa ngọt mát. Ở đây Tôi nghĩ cũng có chuyện hấp dẫn cả. Anh Em tiếp tục nhiều chút nữa đi, Những chuyện nào cần dấu Bả Xà thì viết bài đừng ký tên là xong, phải không? Dũng đó thưa Tôi xúi đại đó...

*** AI HUU CONG CHANH BAC CALI. HOP MAT. (DO ANH LENHOC DIENP GUI)**

26 AHCC đã họp mặt tại nhà Ai HUU Tạ Huyền San Jose CA ngày 01-17-81.

- Nội dung cuộc họp mặt gồm những điểm sau đây:
- Tin Anh Nguyễn xuân Mông và Anh Cường (Kỹ-Su CA Transportation/Sacramento) di công-tác chung và bị nạn xe hơi (xe trượt vì đường đông tuyết) ngày 13-1-81. Cả hai Anh tình trạng hiện nay đã khá quan
- Về việc tổ chức họp mặt Công Chánh tại Cali. - Anh Lê Khắc Thi (Nam Cali) có ý định tổ chức tại Orange County, Ca. Mỗi gia đình ở "Lót" sẽ sponsor một gia đình ở xa đến họp. - Anh Cung tiến Công đề nghị nên họp ở Fresno vì: - Fresno nằm giữa Cali. và Anh Công có thể lo chỗ họp, ăn uống, xe bus ngoạn cảnh. Anh Em trong cuộc họp tán đồng ý-kiến của Anh Công. Xin Anh Thi lưu ý ý kiến này khi quyết định chỗ họp. Anh Nguyễn hân Tý sẽ dẫn một số Anh Em "diện" vào họp với CCh chúng ta.
- La Thu AHCC số 19 có những trở ngại lớn sau đây:
 - Số tiền còn lại cho Lá Thư nay quá ít, do đó Anh Thi phải ứng trước.
 - Bài vở ít, Lá Thư mong di, kẹt vấn đề đánh máy.
 - Yêu cầu Anh Em đóng góp nhiều hơn tiền bạc cũng như bài vở cho Lá Thư tôi.

(Xem tiếp trang ...)

* Bác NGUYEN-LUONG-NGON.

Tôi có loan báo cho Ban Phụ Trách Lá Thư, có 15 lá Ai Hữu Nguyen-ngoc-Lôi đã thất lạc ngày 4-8-79, những văn thấy ghi trong Lá Thư số 18... Nhân dịp Lá Thư số 19 sẽ được phát hành vào dịp Tết Nguyên Đán Tân Dậu (1981) Tôi xin thân gửi đến toàn thể Ai Hữu cùng gia đình lời chúc tụng một năm mới vui tươi, đầy hạnh phúc, mọi sự tốt lành...

-0- Một số Ai Hữu đã ra đi vĩnh viễn trong năm 1980, tuy nhiên đối với gia đình các Ai Hữu ấy, thiết tưởng cũng nên tiếp tục gửi Lá Thư AHCC, mặc dù trên danh sách Ai Hữu Chung ta không còn ghi tên người qua cố. Rất mong Bác viết một vài bài cho Lá Thư Ai Hữu, vì bài của các đàn Anh mỗi ngày mỗi hiếm hoi.

* Anh NGUYEN-THANH-TUNG LA.

...Lá thư số 18 bài vợ rất phong phú... Bài "Thi ới là thi" Anh Hợp viết rất bổ ích nhưng tiếc chỉ được có trang đầu, còn tờ sau in mờ thanh thử Tôi không biết đoạn sau nói gì...

-0- Văn hay đâu cần phải dài. Anh mới đọc một trang mà thấy hay thì Anh Hợp hải lòng lam rồi. Nếu có thể Anh Lê ngọc Diệp sẽ chuyển cho Anh mấy trang sau của bài ấy, và số tiền 10\$ có lẽ Anh Diệp cũng đã có ghi trên Lá thư số 18 rồi. Bài toán đố của Anh sẽ đăng trên số này. Anh lưu ý các bài giải và cho biết kết quả.

* Anh TRUONG-NHU-NGUYEN.

...Lá thư chạy vòng quanh rồi lại trở về với Anh, như vậy là đúng 5 năm mới gặp vòng đầy. Chắc chuyện này Lá thư sẽ phải phong phú hơn nhiều, vì Anh Em càng ngày càng đông, mà càng đông thì càng vui và lòng chung ta âm lại nhiều hơn, có phải không Anh?... Tôi mới được lên Associate bridge Engineer cũng ở chỗ cũ và cũng tã tã vậy thôi. Già rồi không thể bốn ba như Anh Em trẻ được..

-0- Về Lá thư Công Chánh Anh Em đều mừng là còn sống và khỏe mạnh hơn xưa; Nhưng có Anh Em ủng hộ tiếp tay thì mới duy trì được. Tôi cũng cố gắng, chủ về đây bạn qua không như hồi ở OHIO, ta tã được.

Mừng Anh lên chức; 1926, đầu đã già mà lo về hưu sớm vậy, xử này 70 tuổi mới về hưu vì cõn sức. Minh qua đây "nhập gia phải tùy tục" và sức thì chắc là cũng vẫn còn. Về tin Anh N.N.T. Tôi chỉ viết thư riêng không đăng vào lá thư với.

VUI CƯỜI.

Một Ông Quan hoạn rất được Vua sủng ái vì lập được nhiều công trạng. Nhưng một hôm Quan bỗng dờ chừng cứ nằng nặc xin Vua cho cưới vợ. Thật là khó nghĩ, vì nếu thuận cho Quan Hoạn lấy vợ thì mang tiếng cả triều đình, cả Hoàng Hậu và các nàng Công Chúa... Cõn không thuận thì phụ rầy cái công lao của Quan Hoạn bấy lâu nay. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Vua bèn nghĩ ra một kế và bảo Quan Hoạn:

- Nếu Khanh đối được câu đối của Trẫm ra, thì Khanh sẽ được lấy vợ.

Vua ra một vế đối như thế này: " NEU KIM THIEU CHI "

Quan Hoạn đối ngay không cần suy nghĩ: " LAY TOC MA MAY "

Vua chịu là hay vì đối khi Vua cũng làm như thế và dĩ nhiên Quan Hoạn được cưới vợ.

Vậy các Bạn thử suy nghĩ xem hai câu trên có gì hay ho, hấp dẫn mà Vua cũng như Quan đều đồng thanh tưởng ứng như thế.

(Nếu nghĩ không ra, xin xem giải đáp trang)

(tiếp trang 10)

- Ai' Hữu Lê ngọc Diệp, phụ-trách LTAHCC số 16,17,18 trình bày:
 - Thối gian phụ-trách LT 16,17,18 rất may mắn về tiền bạc do Anh Em đóng góp nhiều và danh máy được gia-dinh Anh Thịnh phụ-trách hết.
 - Tin tức là mức đáng tiền nhất thì lại quá ít. Ban phụ-trách không làm gì hơn được ngoài việc thụ-dông thu-nhập tin Ai Hữu gửi đến. Cần một biện pháp sản tin hữu hiệu hơn. Việc dùng phiếu xác nhận địa chỉ để luôn tiền thông báo tin tức không được hoan-nghênh.
 - Chỉ tiêu cho LT số 18(như đã trình bày trong LTAH số 19)
 - Một số bài vở của LT được các báo chí VN ở các Cộng Đồng người Việt lấy để đăng.
 - Chi phiếu về in xerox và gửi Bưu điện Airmail ngoại quốc quá đắt. (Sau 1-1-1981 LT 18 gửi Úc Châu \$4.2)
- Ai' Hữu Tạ Huyền đề nghị Anh Diệp viết bài nói rõ nói khó khăn của vấn đề phụ-trách Lá Thu' để các Ai Hữu thông cảm rằng số tiền \$20 một năm nói trong lá, thu' của Anh kêu gọi 1979 không đủ nữa vì:
 - rất nhiều Anh mới tới cần nhận được Lá Thu'.
 - chi phí Bưu điện lên cao.
 Ai' Hữu Tạ Huyền yêu cầu anh em hiến diện ủng hộ ngay cho Lá Thu'. Số tiền ủng hộ hơn đó là 410\$. Anh Diệp thu và chuyển cho Anh Thi ngay với danh sách.
- Ai' Hữu Nguyễn Thiệp cho biết nghề PIPE ANALYSIS hiện nay rất nhiều opening, nghe này rất "accessible". Kiến thức Phú Thọ học 2 tuần lễ là làm được, sau đó nghề dạy nghề. Lương cao. Xin Anh Thiệp cho biết đọc những sách gì?
- Ai' Hữu Công đề nghị làm hỏi bất vụ lợi, Anh Em các nơi nghiên cứu kỹ và cho ý-kiến. (phép tác? bị buộc làm full time? trở ngại?)

Cuộc họp kỹ tới của các AHCC miền Bắc Cali. cũng tại nhà AH Tạ Huyền vào ngày 25-4-81. Ai' Hữu nào có dịp về vùng San Francisco vào lúc đó xin kính mời.

TƯỜNG TRỢ

Anh Chi Em giúp gia đình Anh Diên:

- Doãn văn Kiều \$20. Võ văn Ngôn \$10. Lê phú Quyền \$10.
 - Dường hồng Quý \$20. Trần văn Tuấn \$10. Lê khắc Thí \$20.
- Cộng 90\$

Số tiền này gửi cho Chi Trần đức Huy ở Oregon để thêm vào số tiền Anh Chi Huy đã kêu gọi giúp Anh Diên-và chuyển đến gia-dinh Anh Diên

ĐỀ-NGHỊ MỖI ĐỊA-PHƯƠNG CÓ 1 SỐ
ANH EM ĐẠI-DIÊN

Nhận thấy ở các địa phương có nhiều Anh Em AHCC cư ngụ, nên yêu cầu một vài Anh Em làm đại diện để liên lạc với các Ai' Hữu trong vùng, như vậy giúp cho Ban Phụ-Trách Lá Thu' được nhiều việc như thu-thập tin-tức, viết bài cho Lá Thu', nhận tiền ủng hộ để gửi chúng một lúc cho tiền...